

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

Số: /SNN&PTNT-VP
Về việc tiếp tục thực hiện phòng,
chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Trưởng các phòng thuộc sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh; Văn bản số: 3623/UBND-VX1 ngày 16/5/2021 của UBND tỉnh, văn bản số: 3672/UBND-BCĐ ngày 17/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc; Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau:

Kết thúc thời gian thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 19/5/2021. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19, các hướng dẫn, quy định của Ban Chỉ đạo tỉnh, cơ quan chuyên môn của tỉnh về phòng chống dịch bệnh; đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số: 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số: 3623/UBND-VX1 ngày 16/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Văn bản số: 3672/UBND-BCĐ ngày 17/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (*Sở Nông nghiệp & PTNT đã gửi các văn bản trên đến các phòng, đơn vị*). Trong đó, tập trung thực hiện khẩn trương, quyết liệt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm “**chống dịch như chống giặc**”; chuẩn bị phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Thủ trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2- Không tổ chức các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

3- Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành thực hiện tuyệt đối việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và trong suốt thời gian làm việc trong các cơ quan, công sở, siêu thị, chợ, trường học, bệnh viện; khi tham gia các phương tiện giao thông tại các nơi công cộng.

4- Không đi khỏi nhà, ra khỏi địa phương khi không có việc cần thiết. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải khai báo y tế khi trở về từ các tỉnh, thành phố và thuộc đối tượng phải khai báo y tế theo quy định.

5- Cấm tụ tập đông người, tổ chức liên hoan, ăn uống, tiệc tùng; việc tổ chức lễ hỏi, cưới xin, ma chay thực hiện trong phạm vi gia đình nhưng phải đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

6- Các phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc; đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công mức độ 4. Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị; chủ động kinh phí mua các vật tư cần thiết phòng, chống dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt,... và thực hiện nghiêm các bước, quy trình, biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình đúng tinh thần Văn bản số: 3672/UBND-BCĐ ngày 17/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

7- Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc rà soát, hoàn thiện Kế hoạch chi tiết về phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan, đơn vị phù hợp với thực tiễn. Các đơn vị thành lập Tổ phòng, chống dịch Covid-19 (***Có văn bản Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên***).

Giao Văn phòng Sở tổ chức thực hiện, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT và khách đến làm việc tại Trụ sở Sở Nông nghiệp & PTNT; tham mưu, đề xuất việc thành lập Tổ phòng, chống dịch Covid-19 và phân công nhiệm vụ các thành viên của cơ quan; bố trí

địa điểm thiết lập phòng cách ly tạm thời để xử lý tình huống khi có người nghi mắc Covid-19 xảy ra tại nơi làm việc.

8- Cùng với việc quyết liệt phòng, chống dịch; yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung thực hiện các biện pháp cụ thể, có hiệu quả để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội.

9- Các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD, các PGD Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Huy